

บัญชีสำรวจข้อมูลการอบรม/พัฒนา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่ง

โรงเรียน บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การอบรม/พัฒนา		กิจกรรมการอบรม/พัฒนา	เอกสาร หลักฐานอ้างอิง (รูปถ่าย/เกียรติบัตร /หนังสืออนุญาตไปราชการ)
			เคย	ไม่เคย		
๑	นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ	ผู้อำนวยการโรงเรียน	/		โครงการวิจัยเครื่องมือและมาตรการด้านพฤติกรรมฯ	เกียรติบัตร
๒	นางสงวน เนตไธสง	ครูชำนาญการพิเศษ		/		
๓	นางบัวทอง พรหมโส	ครูชำนาญการพิเศษ		/		
๔	นางนิตยา วรรณไชย	ครูชำนาญการพิเศษ	/		โครงการวิจัยเครื่องมือและมาตรการด้านพฤติกรรมฯ	เกียรติบัตร
					อบรมเชิงปฏิบัติการกลวิธีการแต่งกายฯ	เกียรติบัตร
๕	นายทวีชัย บุญรุ่ง	ครู	/		เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ ๔	เกียรติบัตร
๖	นางสาวศศิธร แซ่จิว	ครู	/		โครงการวิจัยเครื่องมือและมาตรการด้านพฤติกรรมฯ	เกียรติบัตร
					ครูสอนคิดตามแนวทาง Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์	เกียรติบัตร
					การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนฯ	เกียรติบัตร
					การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	เกียรติบัตร
๗	นางสาวจิรภัทร จินย้าย	ครู	/		โครงการวิจัยเครื่องมือและมาตรการด้านพฤติกรรมฯ	เกียรติบัตร
					การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนฯ	เกียรติบัตร
๘	นายสาธิต ธรรมศิริ	ครูชำนาญการ	/		การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย	เกียรติบัตร

					เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ ๒	เกียรติบัตร
					เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ ๓	เกียรติบัตร
					เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ ๔	เกียรติบัตร
					เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ ๖	เกียรติบัตร
					เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ ๗	เกียรติบัตร
					เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ฯ	เกียรติบัตร
					การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ณ รร.บ้านดงกลาง	เกียรติบัตร
					การใช้งานระบบ Microsoft Teams	เกียรติบัตร
					การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ฯ	เกียรติบัตร
					การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ณ รร.บ้านหินเหิบฯ	เกียรติบัตร
					อบรมบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยฯ	เกียรติบัตร
๙	นางสาววิภาวรรณ ศรีบุตร	ครู	/		การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนฯ	เกียรติบัตร
					การจัดการชั้นเรียนด้วย Class ๑๒๓	ประกาศนียบัตร
					เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม	ประกาศนียบัตร
					โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ	เกียรติบัตร
					การจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ	เกียรติบัตร
					การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	เกียรติบัตร
					การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จสำหรับเด็กปฐมวัย	เกียรติบัตร
					การยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	เกียรติบัตร
					ทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ และการใช้คอมพิวเตอร์	เกียรติบัตร
๑๐	นายภาณุวัฒน์ อดทน	ครู	/		การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษาศึกษา	เกียรติบัตร

					การพัฒนาการวัดประเมินผลทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ฯ	เกียรติบัตร
					พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล	เกียรติบัตร
					เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning	เกียรติบัตร
					ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ ๒	เกียรติบัตร
๑๑	นางชุตินา ศิริพันธ์	ครูชำนาญการ	/		อบรมการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา	รูปภาพ
๑๒	นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอำนาจ	ครูผู้ช่วย	/		บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	เกียรติบัตร
๑๓	นายมนตรี เกื้อทาน	ครูผู้ช่วย	/		เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning	เกียรติบัตร
					พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน ฯ	เกียรติบัตร
					หลักสูตรสุจริตไทย สำหรับข้าราชการ	ประกาศนียบัตร
	รวม		๑๑	๒		